




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>เตรียม Kick off บัตรประชาชนใบเดียว จ.ร้อยเอ็ด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ผจก., hfocus, thailandplus, INN)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ติดตามความพร้อมระบบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และตรวจเยี่ยมเครือข่ายหน่วยบริการใน จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องโครงการฯ ภายใต้ นโยบายขับเคลื่อนโครงการ 30 บาท Upgrade ยกระดับ ปรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมกล่าวว่า จ.ร้อยเอ็ด มีความพร้อม 100% ในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับเป็นระบบเดียวทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว รวมถึง ระบบ Provider ID ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยในวันที่ 7 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ นส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานบอร์ดสุขภาพแห่งชาติ จะร่วมเปิดตัวโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ที่จ.ร้อยเอ็ด อย่างเป็นทางการ พร้อมกับอีก 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส</p>	
<p>โครงการรณรงค์หุดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวว่า สธ. มีนโยบายมะเร็งครบวงจร โดยรณรงค์ให้หญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี พร้อมเชิญชวนหญิงไทยอายุ 30 - 60 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจหา HPV DNA จากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองแบบแยก 14 สายพันธุ์ โดยติดต่อเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่หน่วยบริการทุกแห่ง</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และอบรมให้ความรู้กับ อสม. ในการให้ความรู้และกระตุ้นให้สตรีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจหา HPV DNA จากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองแบบแยก 14 สายพันธุ์ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของประเทศในการนำไปพัฒนาวัคซีน ให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศ อีกทั้งในกรณีตรวจติดตามการติดเชื้อแบบแฝง เป้าหมาย 1 ล้านคนทั่วประเทศในปี 2567</p>	
<p>ระบบลงทะเบียนและการเบิกจ่ายค่าบริการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thebetter)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รก.รองปลัด สธ. กล่าวถึงระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (HINT) ว่า เป็นนโยบายยกระดับ 30 บาท และนโยบาย สธ. ปี 2567 เตรียมเปิดใช้งานทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 2567 ดังนั้น สธ. จึงมีการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ผ่านระบบ FDH สธ. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจหน่วยบริการทั้งในและนอกสังกัดสำนักงานปลัด สธ. ซึ่งจากการทดลองใช้ระบบของหน่วยบริการนำร่องใน จ.เชียงราย พบว่าระบบใช้งานค่อนข้างสะดวก ลดภาระหน่วยบริการ มีการ Pre-audit และรายงาน Dashboard รวมถึงมีข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีการจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (DSA) เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2562</p>	
<p>ฉีดวัคซีน HPV</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอสมันน์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. นำคณะลงพื้นที่ รพ.มะเร็ง ลำปาง เยี่ยมชมการขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจร โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ขับเคลื่อนคิววิน 100 วัน เอชพีวีวัคซีน (Quick WIN 100 วัน HPV VACCINE) เพื่อลดอัตราการป่วย-เสียชีวิต จากภัยโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่ง จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือของบุคลากร ตลอดจนเครือข่ายบริการในจังหวัด ที่ช่วยเป็นกำลังเสริมให้ระบบสุขภาพของประเทศไทย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<div data-bbox="108 138 178 210" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="178 152 456 192" data-label="Section-Header"> <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> </div> <div data-bbox="98 215 250 250" data-label="Section-Header"> <p>เทศกาลปีใหม่</p> </div> <div data-bbox="134 253 683 293" data-label="Section-Header"> <p>1. เดือน ปชช.เดินทางช่วงปีใหม่ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ"</p> </div> <div data-bbox="130 295 499 336" data-label="Text"> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ)</p> </div> <div data-bbox="98 336 1316 548" data-label="Text"> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงการดูแลปชช.ที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยย้ำเตือนว่าขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ (Drink Don't Drive) ซึ่งสธ.จะจัดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง อสม.ช่วยดูแลประชาชน ตามด่านตรวจตลอดเส้นทาง และให้ความสำคัญกับทีมกู้ชีพกู้ภัยที่จะเข้าไปช่วยเหลือปชช.อย่างทันท่วงที หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งนี้ จะมีการปล่อยขบวนรถทีมกู้ชีพกู้ภัยในวันที่ 29 ธ.ค.66 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการดูแลชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่</p> </div> <div data-bbox="98 548 1316 754" data-label="Text"> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกสธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า สธ.จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ได้แก่ 1.พาทหมอไปหาประชาชนถึงที่ในพื้นที่ต่างๆ 2.การฉีดวัคซีน HPV ป้องกันหญิงไทยจากมะเร็งปากมดลูก โดยในเดือน ม.ค.67 จะฉีดอีก 1.6 ล้านโดส 3.เพิ่มสิทธิรักษาแม่เรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 4.Drink Don't Drive ซึ่งข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีพบว่าช่วง 7 วันอันตราย มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก จึงจัดทำยาคุมเบญจขันธ์จิต โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ แจกที่ด่านพักรถต่างๆ จำนวน 3 แสนชิ้น</p> </div> <div data-bbox="134 757 593 795" data-label="Section-Header"> <p>2. บริการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดช่วงปีใหม่</p> </div> <div data-bbox="130 797 1011 840" data-label="Text"> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcot, thailandplus, thebangkokinsight, mahachon)</p> </div> <div data-bbox="98 840 1316 1048" data-label="Text"> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯให้บริการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยสถานพยาบาลและสถานเฝ้าระวังสามารถส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ฯ 15 แห่งทั่วประเทศ โดยในช่วงเทศกาลสามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับตัวอย่าง และนำส่งตัวอย่างได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับตัวอย่างที่เกิดเหตุ และได้รับตัวอย่างระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2567</p> </div> <div data-bbox="134 1050 790 1090" data-label="Section-Header"> <p>3. เช็กความพร้อมทางการแพทย์ช่วงปีใหม่จ.ชัยนาท-นครสวรรค์</p> </div> <div data-bbox="130 1090 813 1133" data-label="Text"> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, btripnews, thailandplus)</p> </div> <div data-bbox="98 1133 1316 1424" data-label="Text"> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ตั้งด่านตรวจในช่วง 7 วัน ก่อนและหลังปีใหม่ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านบูรณาการเทศบาลตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (ถนน 311 ชัยนาท-สิงห์บุรี, ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท) และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.สวรรคตประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จ.นครสวรรค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์กัญญาวิทยา ด้านโรคติดต่อฯโดยแมลงและการดำเนินงานการเตรียมพร้อมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข EOC RTI ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมทั้งให้กำลังใจการทำงานของบุคลากรในช่วงเทศกาลปีใหม่</p> </div> <div data-bbox="134 1426 582 1467" data-label="Section-Header"> <p>4. ตรวจสอบสุขภาพใจ ต้อนรับปีใหม่ 2567</p> </div> <div data-bbox="130 1467 782 1509" data-label="Text"> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., thereporter, hfocus)</p> </div> <div data-bbox="98 1509 1316 1677" data-label="Text"> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต เชิญชวนคนไทยร่วมกันให้ของขวัญกับตนเองด้วยการตรวจสอบสุขภาพใจ ต้อนรับปีใหม่ 2567 ผ่านทาง MENTAL HEALTH CHECK IN [MHCI] หรือ www.วัดใจ.com เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อภาวะความเครียด ซึมเศร้า ซ้ำตัวตายและภาวะหมดไฟหรือไม่ ถือเป็นภาระหันมาใส่ใจอุณหภูมิใจของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ชีวิตในปีใหม่</p> </div> <div data-bbox="98 1677 1316 1888" data-label="Text"> <p>- นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำข้อปฏิบัติในการเดินทางในช่วงเทศกาลเป็นไปด้วยความปลอดภัย 5 ข้อ ดังนี้ 1.เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทางช่วงปีใหม่ โดยพักผ่อนให้เพียงพอ 2.เตรียมวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 3.หากมีโรคประจำตัว ควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเดินทางควรเตรียมยาให้เพียงพอ และเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน 4.เมื่อต้องขับรถหรือนั่งรถเป็นเวลานาน ควรหยุดพักเป็นระยะ ๆ และ5.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้สารเสพติดทั้งก่อนและระหว่างเดินทาง</p> </div> <div data-bbox="134 1888 593 1928" data-label="Section-Header"> <p>5. ชวน อสม. ตั้งด่านชุมชนในเทศกาลปีใหม่</p> </div> <div data-bbox="130 1928 505 1971" data-label="Text"> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> </div> <div data-bbox="98 1971 1316 2181" data-label="Text"> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สธ.ได้เตรียมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ภายใต้อำนวยการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ โดยดำเนินการประสานไปถึงประธานชมรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ผอ.สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ประธานชมรมอสม.ระดับจังหวัด และนายแพทย์สสจ.ทั่วประเทศ ร่วมส่งเสริมบทบาท อสม. ในการตั้งด่านชุมชนเฝ้าสังเกต ป้องปราม ผู้มีอาการเมึนเมาไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่</p> </div>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า อสม.มีบทบาทในการตั้งด่านชุมชนแล้ว ยังร่วมจัดทำกติกาชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน เพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบด้านครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานในครอบครัวไม่ให้ดื่ม และขับซึ่ยานพาหนะขณะมีเมามา สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการดื่มแล้วขับ ซึ่งจะช่วยหยุดและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นศูนย์</p> <p>6. แนะนำ 6 ยาสมุนไพรขณะเดินทางไกล สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, mcot, amarin)</p> <p>- ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 6 ยาสมุนไพรที่ควรมีประจำรถ ประจำตัว เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ขณะเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ 1.ยาฟ้าทะลายโจร 2.ยาหอมอินทจักร์ 3.ยาขี้ผึ้งไพล 4.ยาเหลืองปิดสมุทร 5.ยาชิง และ 6.ยาตมสมุนไพร รวมถึงควรพักผ่อนให้เพียงพอ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดยาที่มีฤทธิ์กดประสาท และควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>7. แจกยาสมุนไพร 3 แสนชุดเป็นของขวัญปีใหม่ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, TNN)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดสรรผลิตภัณฑ์สมุนไพรภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 3 แสนชุด เพื่อแก้อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โดยจะแจกให้กับประชาชนตามจุดพักรถต่างๆ</p> <p>8. เดินทางช่วงปีใหม่ สิทธิ UCEP - บัตรทอง พร้อมดูแล สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. สั่งการให้ สปสช.ดูแลพร้อมแจ้งผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ. ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ใน 3 กรณี คือ 1.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติถึงแก่ชีวิต เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่รพ.ทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว ตามนโยบาย UCEP 2.กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ฉุกเฉินระดับวิกฤติ หรือผู้มีสิทธิบัตรทองที่เดินทางไปต่างถิ่นแล้วมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่รพ. เข้ารักษาได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง โดยยื่นบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิบัตรทอง และ 3.กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย ปรีกษาเภสัชกรและรับยาได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสังเกตสติ๊กเกอร์ ร้านยาคุณภาพของฉฉฉ ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย</p>	
<p>แพทย์ไทยไม่ขาดแคลน แต่ติดปัญหากระจายตัว สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึง อัตราากำลังวิชาชีพแพทย์กับการดูแลประชาชนว่า ปัจจุบันมีแพทย์จบใหม่ปีละประมาณ 3,000 คน ขณะที่แพทย์ในกระทรวงฯมีเพิ่มทุกปี ปีละ 500-1,000 คน รวมแล้วมีแพทย์ประมาณ 3 หมื่นคน ถือว่าไม่ขาดแคลนเหมือนในอดีต แต่ปัญหาคือการกระจายตัว โดยเขตสุขภาพที่ 2, 8 และ 10 จะน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเขตสุขภาพอื่นๆ ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าอำเภอที่มีประชากรน้อยกว่า 30,000 คน ต้องมีแพทย์อย่างน้อย 4-6 คน ส่วนอำเภอที่มีประชากรเกิน 30,000 คน ให้มีแพทย์ 8-10 คน ยกเว้น รพ. เปิดใหม่ที่ไม่มีผู้ป่วยใน อาจมีแพทย์ 1-2 คน โดยจะเริ่มปี 2567 เป็นต้นไป ส่วนประเด็นแพทย์สังกัด สธ. 13 สาขา ลาเรียนต่อเหมือนปฏิบัติราชการปกติ ไม่ถูกเบิกเงินเดือน จะเริ่มช่วงปีการศึกษาหน้า เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการออกรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ เรื่องลาเรียนไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบต่อภาระงาน เนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ และมีขั้นตอนดำเนินการอยู่</p>	
<p>อนุมัติวัคซีนไออนกรนเข้าสิทธิประโยชน์บัตรทอง สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติห์ตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง แนวทางการดูแลและควบคุมการระบาดของโรคไออนกรน ว่า กรมฯเน้นย้ำในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงสปสช. ได้เพิ่มวัคซีนป้องกันโรคไออนกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ เข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.แล้ว ซึ่งจะทำให้การควบคุมโรคสมบูรณ์มากขึ้น</p>	
<p>นำท่วม 5 จังหวัดภาคใต้ 1. เตือน จว.ชายแดนใต้ระวังโรคจากน้ำท่วม สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติห์ตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีน้ำท่วมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ว่า ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ระวังโรคติดต่อทางน้ำ ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือสัตว์แมลงมีพิษกัด/ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้องระวังการจมน้ำ การขับซึ่ยานพาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทางด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้กำกับกองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรค และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และสนง.ป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิดการระบาดของโรครวมถึงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาดังกล่าว</p> <p>2.ส่งทีมตรวจปนเปื้อนเชื้อโรคอาหาร-น้ำบริจาคน้ำ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมฯส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทีมSEHRT กรมอนามัย) สนับสนุนการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัยของภาคใต้ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน ได้แก่ 1.เฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.สนับสนุนชุดสาธิตเราสะอาด (V-Clean) 3.สนับสนุนชุดดูแลสุขอนามัย 4.ประเมินความเสี่ยงด้านสุขาภิบาล และ 5.ประสานการประสานภาคีเขต 5 หาดใหญ่ เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำสะอาดสำหรับใช้ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม</p>	
<p>รับสมัครรางวัล ออย. ควอลิตี้ อวอร์ด สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย.จะจัดให้มีการมอบรางวัล ออย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการผลิต อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น โดยมีรางวัล 2 ประเภท คือ 1.รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น 2.รางวัลสถานประกอบการดีเด่น รวมถึงรางวัล Best of the Best สำหรับสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานเป็นเลิศด้วยดีมาโดยตลอด และรางวัล 3 ปีติดต่อกัน โดยสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพรายใดสนใจเข้าร่วมการคัดเลือก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fda.moph.go.th โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 15 มกราคม 2567</p>	
<p>กินใบมะละกอรักษาโรคยังเป็นการวิจัย สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, mcot, thailandplus)</p> <p>-ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญา รองผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึง ข่าวการใช้ใบมะละกอรักษา มะเร็ง ว่า การรับประทานใบมะละกอในการรักษาโรค ยังเป็นการศึกษาวิจัยในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง ดังนั้นผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยต้องคำนึงถึงสภาวะโรคของแต่ละบุคคล และต้องมีการติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด หากการรักษาแผนหลักไม่ประสบผลสำเร็จ หรือไม่สามารทนต่ออาการไม่พึงประสงค์ของยาหรือแนวทางการรักษาแผนหลักได้ สมุนไพรอาจเป็นทางเลือก แต่ต้องพิจารณาร่วมกันระหว่างแพทย์เจ้าของไข้ผู้ป่วย เกสัชกร และแพทย์แผนไทย ที่มีความรู้ด้านสมุนไพร</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงการแชร์เรื่อง ใบชะพลูป้องกันกระดูกพรุน ตาบอดตอนกลางคืน เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากไม่พบงานวิจัยในคน หรือสัตว์ทดลองที่มีการศึกษาวิจัยสมุนไพรชะพลูในการป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืน และรักษาโรคกระดูกพรุน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thainewsonline)</p> <p>- ออย. ชี้แจงการแชร์เรื่องกินวิตามินซีพร้อมกุ้ง ทำให้ตายเฉียบพลันจากสารหนู เป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>มิฉฉาชีพปลอมเฟซบุ๊ก ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่น สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นพ.ธรณินทร์ กองสุข อายุ 59 ปี ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เผย ถูกมิฉฉาชีพปลอมเฟซบุ๊ก โดยนำภาพตนเองไปแล้วใช้ชื่อโปรไฟล์ว่า อภิชาติ วิชัยยา รวมถึงสร้างแชตขึ้นมาทักไปคุยกับเหยื่อหลายคน เพื่อหลอกให้หลงเชื่อก่อนจะชักชวนลงทุน ทั้งนี้ เฟซบุ๊กของตนเองจะเป็นชื่อธรณินทร์ กองสุข และนายแพทย์ธรณินทร์กองสุข เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ เพื่อประโยชน์เพื่อความรู้ของประชาชน</p>	
<p>หาเรียกกฎหมายการขายน้ำใบกระท่อม สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ ออย. มท. สนง.ตำรวจแห่งชาติ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่ายมั่นคง อปท.จังหวัด นครราชสีมา ม.สงค.ลานครินทร์ และม.มหิดล และนายนิยม เต็มศรีสุข ผู้ช่วยรมว.ยุติธรรม ประชุมหารือแนวทางการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการควบคุมการจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อม โดยมีมติเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการควบคุมการจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมของจ.นครราชสีมา (โคราชโมเดล) รวมถึงเห็นชอบการเสริมประสิทธิภาพการใช้กฎหมายด้านต่างๆ เพื่อเข้ามาร่วมควบคุมสถานการณ์การจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมร่วมกับ พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ.2535</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคชิคุนกุนยา</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ก.สาธารณสุขฟิลิปปินส์ เผย ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาในประเทศจำนวน 2,854 ราย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 381 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยโรคดังกล่าว 593 ราย แต่ทั้งนี้ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต</p>	
<p>ความเคิบหน้าคตศ.14กราดยิง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., แนวนหน้า)</p> <p>- นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ รองโฆษกสนง.อัยการสูงสุด เผยถึง คดีเด็กชาย 14 กราดยิงในห้างสยามพารากอน ว่า พนักงานอัยการ ดีสำนวนกลับไปให้พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน ระบุตำรวจทำผิดขั้นตอนกฎหมาย ส่งสำนวนสั่งฟ้องคดีมายังพนักงานอัยการโดยไม่มีความเห็นของแพทย์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ที่กำลังบำบัดรักษาอาการทางจิตเด็กอยู่ เบื้องต้นยังไม่สามารถสู้คดีได้ เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีความเข้าใจ ตรหวั่นรู้เรื่องของข้อกล่าวหา ไม่มีความสามารถพูดคุยและตอบคำถาม รวมทั้งไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองได้ โดยให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอยู่ในสภาวะหายป่วยเป็นปกติและสามารถต่อสู้คดีได้ ให้สอบสวนให้เสร็จสิ้น แล้วส่งสำนวนคดีนี้ให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งภายในอายุความตามกฎหมาย ซึ่งคดีนี้มีอายุความสูงสุด 20 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันเด็กมีอุปนิสัยนี้ ยังรักษาตัวอยู่ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ยังไม่ได้ย้ายตัวไปยังสถานพินิจ</p>	
<p>การปรับลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ เสียงประชาชน</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวชี้แจง กรณีเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือเพื่อขอให้ สธ.คัดค้านก.การคลัง ที่อาจจะมีการปรับลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกังวลจะทำให้ราคาถูกลงและเกิดการดื่มมากขึ้น ว่า ภาษีที่คาบเกี่ยวมีหลายตัว ทั้งมาตรการของกรมสรรพสามิต ก.การคลัง และกรมศุลกากร ซึ่งเบื้องต้นเราให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นกระทรวงการคลังไป ว่า อย่าให้ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถูกเกินไป เพราะเมื่อไรที่มีการลดอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะส่งผลให้ราคาเหล้าถูกลง อัตราการบริโภคของเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีหลายประเทศที่ศึกษา แต่ต้องเป็นมาตรการเชิงนโยบายของรัฐบาลว่าจะมองอย่างไรกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p>	